



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๐๔/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวนัยนา สุนาร์ักษ์ ผู้ร้อง อายุ ๔๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑/๒๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาของพันโทวิทยา เต็มภักดี ผู้ตาย โดยได้อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กชายณัฐชนน สุนาร์ักษ์ ปัจจุบันอายุ ๑๒ ปีเศษ เด็กชายณัฐชนนเดิมใช้สกุลว่า “เต็มภักดี” ได้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น “สุนาร์ักษ์” ในระหว่างที่พันโทวิทยามีชีวิตอยู่ได้ให้การรับรองเด็กชายณัฐชนนว่าเป็นบุตร โดยพันโทวิทยายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรใส่ชื่อตนว่าเป็นบิดาในทะเบียนราษฎร สุตีบตร ให้ใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา เลี้ยงดู โดยเปิดเผยส่งเสียให้ได้รับการศึกษาดูแลเวลาเจ็บป่วย ยอมรับโดยเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กชายณัฐชนน เป็นบุตรเป็นผู้แจ้งการเกิด โดยได้ใช้ชีวิตครอบครัวกันอยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๙/๑๗๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ พันโทวิทยาได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุตายโดยไม่ปรากฏเหตุแน่ชัด พันโทวิทยาไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด เมื่อพันโทวิทยา ถึงแก่ความตายแล้ว กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพันโทวิทยาให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ รับเงินตามที่พันโทวิทยาระบุไว้ แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าเด็กชายณัฐชนนมิใช่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพันโทวิทยา จึงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เด็กชายณัฐชนนได้ โดยได้แนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กชายณัฐชนนเป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อนแล้วนำคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแสดง จึงจะจ่ายเงินบำเหน็จดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งว่าเด็กชายณัฐชนน สุนาร์ักษ์ เป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของพันโทวิทยา เต็มภักดี เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการติดต่อขอรับเงิน บำเหน็จตกทอด ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมี ความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี